





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่


2 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>นั้บคาร์บ ลด NCDs</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, prd., hfocus, js100)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวในการเป็นประธานประชุมกรรมการกองทุน สสส. ว่า การสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นความสำคัญของการป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เป็นประเด็นที่ สสส. ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายจนเป็นที่ยอมรับสอดคล้องกับนโยบาย สร. ที่ต้องการให้คนไทยตระหนักการป้องกันโรค โดยเฉพาะการเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรต (คาร์บ) ที่ต้องพอดี ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค NCDs สสส. จึงเดินทางขับเคลื่อนร่วมกับ สร. ในการสื่อสารณรงค์สังคมให้เกิดรูปธรรมร่วมกัน ทั้งการเลือกทานอาหาร ออกกำลังกาย การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ตรงนี้หากสังคมตระหนักและเข้าใจจะช่วยลดการบริโภคได้</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การดำเนินงานของ สสส. ในปี 2568 เน้นขยายการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่น อาทิ อบจ. รพ.สต. กองทุนสุขภาพตำบล นำเทคโนโลยีมาใช้ บูรณาการพัฒนาข้อมูลด้านสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อวางแผนต่อยอดขับเคลื่อนลดอัตราการเจ็บป่วย พิกการ เสียชีวิตระดับพื้นที่</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, ch3plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 12 มี 7 จังหวัดได้รับผลกระทบ รุนแรง 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดและเขต มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 129 แห่ง ในจำนวนนี้เสียหาย 85 แห่ง (รพ. 8 แห่ง และรพ.สต. 77 แห่ง) มีรพ.ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง 4 แห่งต้องหยุดให้บริการ และได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยัง รพ.ปัตตานี พร้อมเปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจและตั้ง รพ.สนามในพื้นที่ ส่วน รพ.สต.ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง 22 แห่งต้องปิดให้บริการ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยบาง 2,297 คนได้รับการดูแลและไม่มีรายงานผู้ตกค้างในพื้นที่เสี่ยง โดยมีการเฝ้าระวังโรคในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วย นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ทีม MCATT ลงพื้นที่ดูแลความเครียดประชาชน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. ที่ทำงานหนักในช่วงอุทกภัยและหลังน้ำลด</p> <p>- นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ รองปลัด สร. เผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ว่า ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย รวมเป็น 19 ราย บาดเจ็บ 12 ราย และสูญหาย 1 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 124 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. โดย 12 แห่งสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ ส่วน 8 แห่งปิดบางส่วน และ 104 แห่งปิดบริการทั้งหมด หน่วยงานในพื้นที่ได้จัดทีมออกให้บริการประชาชน ทั้งเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้ สุขศึกษา ตรวจรักษา และส่งต่อ โรคที่พบบ่อยคือ น้ำกัดเท้า ระบบทางเดินหายใจ และระบบผิวหนัง และได้ดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และหญิงตั้งครรภ์ มีการคัดกรองสุขภาพจิต 5,320 ราย พบมีภาวะเครียดสูง 5 ราย ได้ให้การดูแลแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bankaonews</p> <p>- นายเดโชศิรม ขาวทอง รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผู้ตรวจราชการ สร. เขตฯ 12 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.เทพา จ.สงขลา มอบยาสามัญประจำบ้านและให้กำลังใจผู้อพยพ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค่ายลพบุรีรามณรงค์ พร้อมตรวจเยี่ยม รพ.เทพา ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะบุคลากรเดินทางมาทำงานไม่ได้ ด้าน ผอ.รพ.เทพา ระบุอยากแก้ปัญหาระยะยาวโดยสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากร ขอให้รัฐมนตรีช่วยผลักดัน นอกจากนี้ ได้เยี่ยม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรงร่วกลางเทศบาล ต.ลำไพล และพื้นที่ อบต.สะกอม (เทพา) มอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับแจกแก่ผู้ประสบภัย ใน ส่วนของพื้นที่อื่น ๆ มอบหมาย สสอ. ช่วยกันแจกจ่ายให้ทั่วถึง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.ประสานความร่วมมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ดูแลผู้ป่วยล้างไต ผ่านหน้าห้องในพื้นที่ทุกภัย อ.นาทวี และ อ.เทพา จ.สงขลา ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ล่าสุดจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย 13 ราย ในพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ch7 workpoint23, bugaboo, mcot)</p> <p>- เพจ Drama-addict เผยแพร่คลิปวิดีโอ พร้อมข้อความจากเหตุการณ์ ดร.นรินทร์ (ดร.เม่น) อาจารย์ประจำงานการจัดการ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ และอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดเสียชีวิตจากสายไฟลงดินของโครงการเข้าบ้าน ที่ อ.หาดใหญ่ เพราะเดินออกไปปิดรั้วหน้าบ้านตัวเองขณะน้ำเริ่มท่วม</p>	
<p><b>วันเอดส์โลก2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2567 โดย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานนโยบาย “เร่งรัดลดการตีตรา พัฒนาคุณภาพการรักษาเร็ว มุ่งยุติเอดส์ของประเทศไทย” โดยเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ให้สำเร็จภายในปี 2573 ตามเป้าหมาย 3 ประการ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา” โดยลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 รายต่อปี ลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ไม่เกิน 4,000 รายต่อปี และ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ ลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, newtv, hfocus, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า 1 ธ.ค.ของทุกปี ตรงกับวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ออย. ตระหนัก ถึงความสำคัญของปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกต้อง ไม่ผ่านมาตรฐาน เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อจาก การมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรถ์ไม่พร้อม โดยถุงยางอนามัยถือเป็นเครื่องมือแพทย์ ต้องมีใบอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้า บนกล่องผลิตภัณฑ์ต้องแสดงรายละเอียดสำคัญ อาทิ เครื่องหมาย ออย. บนฉลาก วันที่ผลิต วันหมดอายุ ประเภทและชนิดของ ถุงยางอนามัย แนะนำให้ตรวจลักษณะของยอยหรือกล่องบรรจุไม่ชำรุดหรือฉีกขาด ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดอวัยวะเพศของตน ใช้เพียงครั้งเดียวและชั้นเดียว ไม่ควรสวม 2 ชั้น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ไม่โดนแสงแดด และผ่านการอนุญาตจาก ออย. สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ที่ QR code หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วน ออย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11004 หรือ สสจ.ทั่วประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, linetoday)</p> <p>- ณีรัฐ ทวีรุจจนะ” ศิลปินค่าย Yousay..WATT ในเครือ T&amp;B Media Global (ประเทศไทย) เป็น พิธีกรงาน “เทียน ส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ครั้งที่ 32 โดยได้ร่วมถ่ายทำสปอตโปรโมทและโปสเตอร์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 32” โดยสภาฯชาติไทยจัดงานขึ้น ภายใต้แนวคิด “Take the RIGHTS Path” งานมีระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยทีม MCATT ร่วมกับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 วางแผนรับมือสถานการณ์ ฝุ่นพิษ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมส่งทีม MCATT ดูแลสุขภาพใจประชาชนที่อาจเกิดความเครียดจากหมอกควัน โดย แนะนำแนวทาง “3 ส. สอดส่อง ใส่ใจ ส่งต่อ” เพื่อช่วยลดความเครียด หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทธอนันตตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยตามที่กรมอนามัยร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้น สธ.ได้เตรียมความพร้อมสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ท้องปลอดฝุ่น ในศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน แจกจ่ายหน้ากากและมุ้งกันฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง จัดตั้งคลินิกมลพิษและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ทิมปฏิบัติการ SEhRT ในทุกเขตสุขภาพ คาดการณ์ว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะเพิ่มขึ้นในปี 2568 แนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์ผ่านแอป Air4Thai หรือเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และดูแลตัวเองโดยทำความสะอาดบ้าน ตรวจอากาศที่ 4health.anamai.moph.go.th และเตรียมยาให้พร้อมสำหรับผู้มีโรคประจำตัว</p>	
<p><b>ภาวะตาแห้ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตวนวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยภาวะตาแห้งในหน้าหนาว เกิดจากอากาศแห้งและเย็น ทำให้น้ำหล่อเลี้ยงดวงตาระเหยง่าย ส่งผลให้ระคายเคือง ตาแสบ แดง พร่ามัว หรือกะพริบตาบ่อย หากปล่อยไว้อาจเสี่ยงต่อการอักเสบเรื้อรังหรือสูญเสียการมองเห็น กลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ใช้คอนแทกต์เลนส์ ผู้ทำงานกลางแจ้งหรือเพ่งหน้าจอานาน ผู้ที่กินยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้ ยาลดความดัน ควรดูแลดวงตา ด้วยการหลีกเลี่ยงการออกแดดจัด สวมแว่นกันแดดหรือหมวก ต้มน้ำให้เพียงพอ กินอาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่น ผักบุ้ง แครอท มะละกอ หากมีอาการรุนแรง เช่น ตาแสบมาก ตาพร่ามัว หรือน้ำตาไหลผิดปกติ ควรพบจักษุแพทย์ทันที พร้อมปรับพฤติกรรมและใช้น้ำตาเทียมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น</p>	
<p><b>การตั้งครุฑในวัยรุ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ดร.นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยสถานการณ์การตั้งครุฑในวัยรุ่น ว่า ภาพรวมของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาค่อนข้างดี โดยอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2533-2566 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เร่งแก้ปัญหาในกลุ่มอายุ 10-14 ปี ที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ที่สำคัญคือ การป้องกันการตั้งครุฑซ้ำในวัยรุ่น พร้อมรณรงค์ให้เด็กพกถุงยางอนามัยติดตัว หลังพบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครุฑไม่พร้อม ขอคำปรึกษาได้หลายช่องทาง ทั้งนี้ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในการให้บริการยุติการตั้งครุฑมี 65 จังหวัด และกำลังขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีสหวิชาชีพในสถานบริการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การดำเนินงานอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา</p>	
<p><b>แก้ปัญหาใบส่งตัวบัตรทอง กทม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- คุณพลอย (นามสมมติ) ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการออกใบส่งตัวของคลินิก กทม. ร้องไปยังเว็บไซต์ hfocus กรณีสปสข.ปรับรูปแบบการจ่ายเงินจากโมเดล 5 เป็นโมเดล 2 แบบเหมาจ่าย ทำให้คลินิกชุมชนอบอุ่นไม่ยอมออกใบส่งตัว หรือออกใบส่งตัวแบบมีเงื่อนไข จนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในการรักษาต่อ ว่า ประเด็นหลักคือ คลินิกไม่มีเงินตามจ่ายให้รพ. ซึ่งส่วนใหญ่ในกทม.จะเป็น รร.แพทย์ ขอให้.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และรัฐบาลเพื่อไทย แก้ปัญหาใบส่งตัวผู้ป่วยบัตรทอง กทม.อย่างเป็นรูปธรรม แม้ กทม.จะเป็นพื้นที่เดียวที่มีปัญหา และขออย่าขัดหลักเจตนารมณ์ของการเกิดพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	
<p><b>ผลโพลกระทรวงที่ประชาชนติดตามข่าว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mcot)</p> <p>- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ 10 อันดับข่าว 10 อันดับกระทรวง ที่ประชาชนสนใจ โดยอันดับกระทรวงที่ประชาชนสนใจติดตามข่าวมากที่สุด โดยประชาชนสนใจกระทรวงสาธารณสุข เป็นลำดับที่ 3 (49.3%) ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก นโยบายใหม่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การจัดการกับโรคระบาดโควิด 19 และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แพลตฟอร์ม “หวานน้อย”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- รศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช จุฬาฯ กล่าวถึง แพลตฟอร์ม "หวานน้อย" (Wannoi) เป็นการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ ประกอบด้วยนวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการป้องกันและคัดกรองด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจากลมหายใจแบบไม่รุกรานและระบบ AI วิเคราะห์ความเสี่ยง 2.ด้านการวินิจฉัยผ่านระบบ Telemedicine พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมและไมโครไบโอม และ 3.ด้านการรักษาด้วยนวัตกรรมเฉพาะทางอย่างระบบนำส่งอินซูลิน แผ่นปิดแผล และแผ่นรองเท้าป้องกันแผลกดทับที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing โดยพัฒนาแล้วกว่า 90% คาดพร้อมใช้งานในอีก 3 ปี แต่ในปี 2568 อาจร่วมงานกับกรม คร. ผลักดันให้ อสม.นำไปช่วยในการส่งเสริมสุขภาพปชช. โดยเฉพาะการลดโรค NCDs</p>	
<p><b>เสริมศักยภาพแพทย์/เภสัชกร ช่วยเลิกยาสูบ/บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองปลัด กทม. เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของ กทม.ในด้านการให้บริการช่วยเลิกยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่รูปแบบใหม่ ณ รร.ปรีณซ์พาเลซ มหานาค พร้อมกล่าวถึง การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ด้วยยา Cytisine ต้องช่วยกันผลักดันต่อ ซึ่งการกำหนดให้ยาอยู่ในรายการยาและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule จะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะกทม. ไม่ได้รักษาแบบเหมาจ่ายเหมือน สธ. รวมถึงเตรียมขายไอเดียให้ สธ. ในการให้ อปท.มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติกำหนดพื้นที่ห้าม สูบบุหรี่ตามความเหมาะสมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด</p>	
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	